

Bài của: **Đa Minh Nguyễn Tiến Khởi**

GIÁO XỨ LÀNG TRƯỜNG MỪNG LỄ GIÁNG SINH TRONG TÌNH HIỆP NHẤT



**Cha Giu se Nguyễn Văn Thắng, quản xứ phát
biểu khai mạc buổi diễn nguyện**

Cứ năm lại đến, cứ hẹn lại về, thời gian cứ thắm thoát trôi theo quy luật của Đấng tạo hóa. Lễ Noel lại đến, mùa Giáng sinh lại bắt đầu với bao nhiêu niềm vui và hy vọng. Một năm đã đi qua với nhiều biến cố lịch sử của Giáo hội cũng như xã hội, nhưng với Giáo xứ Làng Trường, một giáo xứ thuộc miền sơn cước huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được coi là mảnh đất khơi nguồn cho hạt giống Tin Mừng được trở sinh trên Giáo hạt Ngân Sâu - Giáo phận Vinh thì năm 2011 lại là một năm có nhiều sự kiện và

mang một ý nghĩa hết sức quan trọng với nhiều dấu ấn đáng ghi nhận và lễ Giáng Sinh năm nay là dịp để hàng nghìn giáo dân trong Giáo xứ cũng như của hơn 385 gia đình lương dân mà giáo xứ nhận làm anh em kết nghĩa nhìn lại mối liên kết huynh đệ lương giáo sau một năm thực hiện, đặc biệt là của bà con giáo dân trong giáo xứ cảm nghiệm lại chặng đường đầu của con đường canh tân và truyền bá Đức tin mà Cha quản xứ cũng như mọi giáo hữu hướng tới.

Đúng như nhận định; Lễ Giáng sinh năm nay đã đến với giáo xứ Làng Trường trong một bầu khí hết sức sôi động, trang trọng và sốt sắng. Với sự chuẩn bị khá chu đáo từ việc sửa soạn tâm hồn cho đến hình thức tổ chức. Ngay những ngày đầu mùa Vọng, Cha quản xứ đã đưa ra chương trình tĩnh tâm theo nhóm, theo tổ truyền giáo để phân chia giờ cầu Thánh thể cho các tổ gia đình nhằm thúc đẩy mọi giáo hữu ý thức hơn trong đời sống tâm linh, đưa mọi người đến gần với Chúa, gần với việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và thúc đẩy lòng tin thác nơi Chúa. Chương trình tĩnh tâm theo nhóm này đã được thực hiện một cách trọn vẹn, dường như 100% các gia đình công giáo trong giáo xứ đều hướng ứng nhiệt tình và thực hiện rất nghiêm túc, sốt sắng, nhiều gia đình từ trước đến nay vốn sống khô khan nguội lạnh nay đã có tầm nhìn cởi mở, đã đổi mới cách sống, đổi mới nhận thức theo đời sống Đức tin để đi xưng tội, rước lễ, số người đi tham dự Thánh lễ Mi Sa hàng ngày đông hơn nhiều so với trước, hầu hết người tham dự các Thánh lễ đều dọn mình rước lễ.

Song song với việc sửa soạn tâm hồn, thanh tẩy đời sống tâm linh thì hình thức tổ chức bề nổi cũng được Cha quản xứ đặc biệt quan tâm đã làm nên một không khí chào đón Lễ Giáng sinh thật rộn ràng và đến sớm hơn những năm trước. Khác với các năm trước, việc chuẩn bị hang đá Be lem, cây thông Noel, đèn ông sao...chỉ được người dân bắt đầu trong vài ngày trước ngày Đại lễ thì năm nay không khí đón Noel của giáo xứ được chuẩn bị sớm hơn rất nhiều, trong đó có

những gia đình đã chuẩn bị cây thông Noel, làm hang đá từ những ngày đầu của tháng 12 và ai nấy đều rất háo hức. Đặc biệt năm nay giáo xứ có sự cộng tác của anh chị em Tu sinh thuộc nhóm Kính Lòng Thương Xót thuộc giáo xứ cùng các Suo Dòng Mến Thánh giá tổ chức cắm trại, tổ chức giao lưu Diễn nguyện và chương trình bắt thăm trúng thưởng nhận quà ông già Noel rất sôi nổi. Trong đó, chương trình cắm trại được phân chia cho các tổ truyền giáo và đã được các tổ truyền giáo thực hiện rất tốt. Với 38 lán trại của 38 tổ truyền giáo trong giáo xứ được làm rất công phu, có tính nghệ thuật, có ý nghĩa cả về mặt tâm linh lẫn hình thức.

Vào khoảng ngày 20/12/2011, khu vực trung tâm của giáo xứ đã tập nập người xe, nào làm vệ sinh, san mặt bằng, nào chuyên chở vật liệu đến dựng trại, làm sân khấu, tất cả các ngã đường của giáo xứ đã rộn ràng tiếng nhạc Giáng sinh và lấp lánh ánh đèn trang trí cây thông Noel, hang đá Be lem... Đường như người người, nhà nhà đang háo hức chờ đợi ngày Đại lễ.

Quả thật, đêm Giáng sinh năm nay tại giáo xứ Làng Truong đã diễn ra một cách trang trọng, rộn ràng và đầy ý nghĩa, thu hút hàng nghìn người đến tham dự, trong đó có sự tham gia của các gia đình lương dân kết nghĩa của giáo xứ và sự tham gia của nhóm “Bảo vệ sự sống” đến từ các bạn trẻ sinh viên trường Đại học Vinh. Các chương trình đều được thực hiện rất tốt đúng chủ đề, đúng giờ giấc theo dự kiến.

Kể từ đêm thứ sáu (ngày 23 tháng 11/20011) tại khu vực khuôn viên Nhà thờ giáo xứ đã rộn ràng tiếng loa, tiếng nhạc, ánh điện lung linh, tiếng nói cười đan xen làm nên một bầu không khí ấm áp lấn át cả mưa rét của đợt không khí lạnh tăng cường. Có lẽ niềm tin, niềm vui, niềm mong đợi đã làm cho mọi người gạt bỏ nỗi nao núng giữa những đợt mưa tầm tã, gió rét đang ào ào đổ về. Phải chăng Chúa đã cho mọi người thấy niềm tin, niềm phó thác sẽ luôn chiến thắng, tinh thần vì danh Chúa sẽ được Chúa chở che, bởi sang ngày thứ Bảy (ngày 24/12/2011) thời tiết đã thay đổi, trời không mưa, chỉ có cái se lạnh của mùa đông theo đúng nghĩa của nó.



Hoạt cảnh “Giáng sinh” do các bạn sinh viên Đại học Vinh biểu diễn

Đêm canh thức được bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2011, với chương trình hội trại, chấm điểm thi đua các trại, các tổ trại tham gia bắt thăm câu hỏi Kinh thánh và trả lời để cộng điểm thi đua. Điều đáng nói là trong các trại đều có sự tham gia của các bạn lương dân kết nghĩa, các phần chơi được hòa đồng nên đã diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ đầy tình thân mật, đoàn kết. Sau phần hội trại là chương trình Diễn nguyện, chương trình ca múa nhạc, kịch tại sân khấu. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên các tiết mục tham gia trong buổi giao lưu được các bạn trẻ biểu diễn rất tốt, có tính nghệ thuật khá cao mặc dù tất cả các diễn viên hoàn toàn nghiệp dư và đều là con em trong giáo xứ. Các tiết mục đều có nội dung, chủ đề

hướng về lễ Giáng sinh và phản ánh những lối sống phù phiếm để kêu gọi, thức tỉnh sám hối, canh tân. Các tiết mục múa như “Giáng Sinh về”, “Đôi Mắt” được các em thể hiện rất nhuần nhuyễn, vui nhộn đã thu hút sự chú ý và sự thán phục của hàng nghìn khán giả. Đặc biệt vở kịch ngắn dân ca Nghệ Tĩnh có tựa đề “Lỗi lầm này không chỉ riêng ai” do anh chị em Tu sinh thuộc nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa biểu diễn đã tạo nên những tiếng cười rộn rã và đầy ý nghĩa như một hồi chuông cảnh báo cho lối sống thực dụng của giới trẻ hiện nay và việc thiếu săn sóc, giáo dục sai quan điểm của các bậc làm cha mẹ. Bên cạnh đó tiết mục “Hoạt cảnh Giáng Sinh” do các bạn trẻ đến từ Đại học Vinh lại gợi lên những khía cạnh lịch sử của mâu nhiệm nhập thể, gợi lên cảm xúc cho mọi người về nơi Đấng Cứu thế đã sinh ra. Nhìn chung buổi giao lưu trong đêm Giáng Sinh năm nay đã để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem, nhất là những lương dân, những gia đình kết nghĩa của giáo xứ.

Kết thúc buổi diễn nguyện là những giây phút trang nghiêm kính Chúa Hải Đồng trước hang đá do Cha quản xứ chủ trì và bước vào Thánh Lễ. Thánh Lễ được cử hành trọng thể tại Nhà thờ với khoảng 3 nghìn người tham dự, trong đó có sự tham dự của khá nhiều lương dân, những người kết nghĩa với giáo xứ. Trong bài



Tiết mục múa “Ông Noel giáng trần” trong buổi diễn nguyện

chia sẻ của Thánh lễ, Cha Giu se Nguyễn Văn Thắng đã nói lên những nét căn bản của mâu nhiệm Ngôi lời nhập thể, ý nghĩa của ơn cứu chuộc và phân tích rạch ròi từng câu chữ của bài Tin Mừng trong Thánh lễ, giới thiệu và chứng minh cho mọi người thấy tính triết lý và những giá trị đích thực của Tin Mừng, của Đức tin Kitô giáo. Ngài đã tỏ ra rất vui mừng và cảm kích trước sự hiện diện, hiệp thông của hàng trăm lương dân về đây tham dự một cách nghiêm trang.

Sau Thánh lễ là chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho tất cả mọi người có mặt không kể lương hay giáo. Có lẽ từ cảm nhận ý nghĩa của đêm Noel, từ không khí vui vẻ, rộn ràng và trang trọng được giáo xứ thực hiện qua từng phần mà chương trình bốc thăm trúng thưởng cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt tình và vui vẻ đến thế. Mặc dù những món quà không phải là lớn nhưng lại rất ý nghĩa, dường như ai cũng muốn thử vận may của mình và muốn nhận được món quà làm kỷ niệm của đêm Giáng sinh nên khi nhận được quà dầu to hạt nhỏ họ đều rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Kiệm, một lương dân thuộc xã Hương Thủy vui mừng cho biết: “...nhờ được kết nghĩa với người Công giáo nên chúng tôi mới được hưởng những ngày vui vẻ như hôm nay. Đây là lần thứ hai tôi được tham dự lễ Noel của người Công giáo, chúng tôi ai cũng thích thú và cảm phục về công tác tổ chức cũng như những chương trình mà giáo xứ đã thực hiện, thật là chúng tôi mong chờ ngày này lắm, hôm nay tôi bắt thăm và trúng được món quà là một hộp đội này, tôi

sẽ giữ và dùng nó trọn đời để làm kỷ niệm...”. Chương trình đêm Giáng sinh tại Nhà thờ chỉ thật sự kết thúc lúc 3 giờ sáng, nhưng dường như ai cũng cảm thấy thời gian còn quá ngắn so với niềm vui họ đang tận hưởng, ai ra về đều nở những nụ cười rạng rỡ, bàn tán, chào hỏi thân thiện với nhau. Ông Nguyễn Văn Cần, một người lương dân thuộc xã Gia Phố tâm tặc: “Noel năm nay không nơi nào làm hoành tráng như xứ làng Truông, chúng tôi đi mấy xứ mà chỉ về đây mới vui và long trọng như thế này. Chúng tôi lại còn được tham gia bắt thăm trúng thưởng, thật sự là rất vui...”. Chắc chắn sau khi các chương trình vui Noel tại Nhà thờ khép lại thì tại các gia đình tình huynh đệ, kết nghĩa vẫn còn kéo dài với việc nâng ly, chạm cốc, bởi ngoài sự chuẩn bị tâm linh, chuẩn bị hình thức, công tác tổ chức thì hầu hết các gia đình cũng rất quan tâm đến tiệc mừng, đến vấn đề ẩm thực để chào đón khách về tham dự và để tiếp đón anh em bạn bè kết nghĩa.

Noel đã qua, đêm Noel đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người, trong ký ức của mỗi con tim, những tình cảm chân thành của những lương dân, của những gia đình kết nghĩa càng khăng khít hơn. Chắc chắn rằng đây lại là một bước tiến tiếp theo cho sự hiệp thông, tình đoàn kết gắn bó giữa những người không cùng niềm tin, không cùng tôn giáo.

Nhìn chung Noel năm nay là một Noel đáng nhớ của giáo xứ Làng Truông, một Noel với nhiều thành công, nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức của bao người. Tuy nhiên sự thành công này đã được tạo đà từ những việc làm, những ý tưởng thiết thực của Linh mục quản xứ trong suốt thời gian qua, đặc biệt là việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa mà dấu chỉ là Tuần Cử Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa mà giáo xứ đã tổ chức. Quả thật, niềm tin, niềm tín thác mà Cha Giuse Nguyễn Văn Thắng kêu gọi, thôi thúc đã được Chúa luôn đồng hành, luôn cộng tác và nâng đỡ. Năm 2011 quả là một năm đáng nhớ, một năm ghi nhiều dấu ấn và ý nghĩa. Hy vọng bước tạo đà của năm qua, dư âm của ngày lễ Giáng sinh này sẽ xúc tiến giáo xứ hơn nữa trên con đường canh tân và truyền bá Đức tin. Hy vọng giáo xứ Làng Truông sẽ thu được nhiều thành quả hơn nữa để xứng với mảnh đất khơi nguồn ươm mầm Đức tin của giáo Hạt Ngân sâu - giáo phận Vinh, của miền sơn cước Hương Khê - Hà Tĩnh.

Đm. N.T.K



Chương trình tĩnh tâm và giải tội từng gia đình của Cha quản xứ



Hình ảnh một số trại của các tổ truyền giáo



Hình ảnh một số tiết mục văn nghệ trong buổi diễn nguyện



Hình ảnh một số tiết mục văn nghệ trong buổi diễn nguyện



Hàng nghìn khán giả nô nức xem biểu diễn văn nghệ



Sau Thanh lễ ban ngày trước cổng Nhà thờ giáo xứ